



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๐๙

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑ ๕

(นางสาวรณช สวค้ำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจดาราเมืองฟ้าเมืองศูนย์กลางการปกครอง
อดีต คู่ใจ สามเวิ้งวาวเมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกรุงเทพคลิกได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 19/2564 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☆ จัด Big Cleaning day ป้องกัน โควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอน
- ☆ ระดม Big Cleaning รร.กทม. 437 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยโควิด-19
- ☆ กุมเข้มจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่กรุงเทพฯ เน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เคร่งครัด
- ☆ กทม.จับ สตช.ขอให้ป้ายอัจฉริยะแจ้งเตือนคนกรุงรู้ทันฝุ่น PM_{2.5}
- ☆ กทม. ยืนยันการออกใหม่ไลน์ผู้ติดเชื้อ โควิดชัดเจนตามขั้นตอน

ข่าวสำนักงานเขต

- ☆ ประเวศตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ☆ บางพลัดจัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
- ☆ ประเวศณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☆ ประเวศพัฒนาทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้าม

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร**จัด Big Cleaning day ป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอน**

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการทำทำความสะอาดบริเวณอาคารและโดยรอบอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง หากมีประกาศให้เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.พ. 64

(28 ม.ค. 64) เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย

โดยในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ดังนี้ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ นางวันเพ็ญ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ นายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ โรงเรียนวัดลิดาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ส่วนในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ดังนี้ ดร.วัลลภา สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ โรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง นายเกียรติยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ โรงเรียนแย้มจากัดวิชชาอนุสรณ์ เขตปทุมธานี

ทั้งนี้ สำนักการศึกษาได้เตรียมพร้อมมาตรการหลักก่อนเปิดเรียน ประกอบด้วย การคัดกรอง การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน จำกัดจำนวนผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง การจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาอดหน้ากานอนามัยน้อยที่สุด โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะการนั่ง แม็คครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถูมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่ จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสม มีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน รวมถึงการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง

----- (จรัญคม...สปล. รายงาน)

ระดม Big Cleaning รร.กทม. 437 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยโควิด-19

(28 ม.ค. 64) ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิและโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ รร.มัธยมบ้านบางกะปิ โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้ข้อมูล

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ.นี้ โดยกำหนดมาตรการให้ ร.ร.สังกัดทั้ง 437 แห่ง ถือปฏิบัติ ได้แก่ มาตรการคัดกรองก่อนเข้าเรียน การสวมหน้ากาก 100% การกำหนดพื้นที่ รับ-ส่งสำหรับผู้ปกครอง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แต่ละห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้อง การปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม การหมั่นทำความสะอาดผิวสัมผัส ราวจับ ลูกบิดประตูและห้องน้ำ รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาหากเป็นไปได้ขอแจ้งงดการเปิดเครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้โดยสะดวก อย่างไรก็ตามสำหรับห้องเรียนที่อยู่ติดกับถนนซึ่งอาจจะมีเสียงรถยนต์เข้ามารบกวนระหว่างการเรียนการสอน ให้พิจารณาเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศระบายถ่ายเทเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม เช่น ระหว่างเปลี่ยนคาบเรียนแต่ละวิชา หรือระหว่างเวลาพักกลางวัน เป็นต้น นอกจากนี้ได้กำชับให้ครูต้องหมั่นสังเกตอาการของเด็ก รวมทั้งสำรวจว่าครอบครัวใดมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หากพบว่าเสี่ยงต้องนำเข้าสู่ระบบสอบสวนโรคต่อไป ซึ่งได้กำชับทุกโรงเรียนให้ประสานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ในส่วนของผู้ปกครองต้องขอให้ความร่วมมือกับโรงเรียน โดยแจ้งทุกครั้งหากมีการพาเด็กไปในพื้นที่เสี่ยง หากเด็กไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้ และหากมีข้อสงสัยสามารถประสานกับโรงเรียนโดยตรง สำหรับการประเมินผล การเรียนนั้นยังคงมีความจำเป็นต้องประเมินอยู่ แต่กรุงเทพมหานครจะปรับรูปแบบและวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะนี้

ร.ร.มัธยมบางกะปิ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนรวม 1,956 คน รร.ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้ดำเนินการเรียนการสอนผ่านระบบตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on line และ on hand โดยดำเนินการดังนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On line ประกอบด้วย 1) จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่มีความพร้อม ในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน อีเมล แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Facebook – Live และ Line เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่จะดำเนินการในแต่ละระดับชั้น 2) แจกใบทบทวนหน้าที่ของผู้ปกครองและนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในช่วงเวลานี้ ผ่านครูแต่ละระดับชั้น 3) แต่ละระดับชั้นจัดตารางเรียนออนไลน์ ซึ่งจะจัดตารางเรียนในแต่ละวัน 6 -7 ชั่วโมง โดยพิจารณายืดหยุ่นการจัดการเรียนรู้ โดยนำตัวชี้วัด มาออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้แบบ real time โดยจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ ตามตารางสอนที่กำหนดหรือจัดเวลาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น Facebook – Live Google meet เป็นต้น โดยครูติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ On line มีจำนวนนักเรียนที่พร้อมเข้าเรียนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.00

สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On hand (เน้นผู้เรียนที่ไม่พร้อมเรียนแบบออนไลน์) รร.ได้นัดหมายผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทำไว้สำหรับกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ และได้เตรียมพร้อมสำหรับกลุ่มที่พร้อมเรียนออนไลน์ด้วย ได้แก่ หนังสือ แบบฝึกหัด ใบความรู้ ใบงานต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของการมารับเอกสารประกอบการเรียนตามวันเวลาที่นัดหมายในแต่ละระดับชั้นนัดหมายไม่พร้อมกัน และมีการกำหนดมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On hand ผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนคิดเป็นร้อยละ 100

สำนักงานการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในกรณีเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางของรัฐ โดยมาตรการหลักก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย จำกัดผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน การคัดกรอง การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง การจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด โตะอาหารต้องมีฉากกั้น และเว้นระยะนักเรียน แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถูมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่ จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสมมีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง ทั้งนี้ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่งจะจัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

คุมเข้มจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่กรุงเทพฯ เน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เคร่งครัด

(28 ม.ค. 64) เวลา 10.30 น. : นายชัชชาติ ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา (ผอ.กอ.รรมน.กทม.) นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มเขต และสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรองปลัดกรุงเทพมหานคร อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 13 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

จากนั้น เวลา 11.30 น. รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างดาวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-19 บริเวณใต้ทางด่วนมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก โดยมีผู้บริหารเขตหนองจอกพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้ทุกจุดสกัดฯ นำระบบคัดกรอง BKK COVID-19 และแพลตฟอร์ม “หมอชนะ” มาใช้ในทุกจุดสกัดฯ ด้วย จึงขอให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดฯ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยพกแอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

(ทีมข่าว...สปส./ศูนย์อัมรินทร์...รายงาน)

กทม.จับ สตช.ขอให้ป้ายอัจฉริยะแจ้งเตือนคนกรุงรู้ทันฝุ่น PM_{2.5}

นายชาติวี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อขอรับการสนับสนุนพื้นที่ป้ายจราจรอัจฉริยะและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM_{2.5} ในช่วงวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM_{2.5} จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 จุด ครอบคลุม 50 เขต วันละ 3 เวลา ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 06.00-08.00 น. ช่วงเที่ยง เวลา 11.00-13.00 น. และช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น. โดยข้อมูลจะหมุนเวียนสลับกัน ทุกๆ 15 วินาที ตลอด 2 ชั่วโมง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาฝุ่นละอองมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลต่อสภาพอากาศ ทำให้มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุม ช่วงเช้าเกิดสภาวะลมอ่อนหรือลมสงบ และเกิดการผกผันกลับของอุณหภูมิ (inversion) ประกอบกับมีฝนน้อยลง ทำให้ระดับฝุ่นละออง PM_{2.5} ในกรุงเทพมหานครสูงขึ้นในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องแจ้งเตือนและเน้นย้ำขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM_{2.5} โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ผ่านกลไกและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แก่ประชาชน รวมถึงให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาหรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM_{2.5} ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

(จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

กทม. ยืนยันการออกโหมไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดชัดเจนตามขั้นตอน

(28 ม.ค. 64) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการออกโหมไลน์ข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ว่าการออกโหมไลน์เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของการสอบสวนโรคและเป็นไปตามกฎหมายก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์จะทำการสอบถามประวัติ และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่ผู้ป่วยเคยไป จากนั้นทีมแพทย์หรือพยาบาลจะออกใบสอบสวนโรค หรือโนเวล (NOVEL) เพื่อส่งต่อให้กรมควบคุมโรคติดต่อและกรุงเทพมหานครได้รับทราบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อภายหลังจากที่ กทม. ได้รับใบ NOVEL และทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย กทม. จะทำการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเพื่อสอบถามรายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางในแต่ละวันของผู้ป่วย และเสนอคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และนักกฎหมาย ร่วมกันพิจารณาเพื่อเผยแพร่โหมไลน์ต่อสาธารณะต่อไป

สำหรับกรณีที่มีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโหมไลน์หลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไปแล้วนั้น โฆษกของกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่า กรณีในช่วงแรกที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ป่วยได้ กทม. จะใช้ข้อมูลที่ได้รับตามใบ NOVEL ในการเผยแพร่โหมไลน์ จากนั้นเมื่อมีการสอบสวนเพิ่มเติมก็จะนำไปปรับโหมไลน์ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น ตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้ป่วย อย่างไรก็ตามในรายที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนอาจต้องสอบสวนเพิ่ม จึงขอความร่วมมือผู้ป่วยติดเชื้อให้ข้อมูลที่แท้จริง โดยยืนยันว่าใช้ข้อมูลเพื่อควบคุมโรคเท่านั้นและจะต้องมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีมีข้อสงสัยในข้อมูลที่ได้รับจากผู้ติดเชื้อรายนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมา กทม. ขอขอบคุณผู้ป่วยที่ให้ข้อมูลที่แท้จริง ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้โดยเร็ว

(อรรถจรรย์ภูณ...สปส. รายงาน)

ประเวศตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง หรือสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ที.เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ ทั้งนี้หากพบมีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายโดยแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 33/2560 ลงวันที่ 15 ก.พ. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6367-8

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

บางพลัดจัดวันทิ้งขยะขึ้นใหญ่และขยะอันตราย

นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม.แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ในวันที่ 31 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนเดิมสุข แขวงบางอ้อ จึงขอให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว นำสิ่งของเหลือใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอนฯ ที่ไม่ใช้แล้ว และขยะมีพิษต่างๆ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ฯ นำมาวางไว้บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือนของท่าน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6178 หรือ 0 2433 6139

----- (ปชส...เขตบางพลัด รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 1 ก.พ. 64 ณ ชุมชนเกาะกลาง ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

ประเวศพัฒนาทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้าม

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดทางเท้า เก็บกวาดขยะริมทาง สถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 1 ก.พ. 64 ณ วัดตะกล้า ถ.อ่อนนุช ซ.88 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.55 แยก 3 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่สามแยกพัฒนาการตัดใหม่ ถึงหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์พัฒนาใหม่ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.13 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าร้านอาหารคุณเอ ถึงสะพานลอยข้ามถนนคูขนานกาญจนาภิเษก และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ทเรลลิง สถานีทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)